

THÔNG TRI

VỀ nhiệm vụ năm học 2016-2017

Năm học 2015-2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, là năm thứ ba triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển đều khắp; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, củng cố và ngày càng nâng lên; giữ vững thành quả công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học huy động đạt chỉ tiêu đề ra; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo; đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống văn hoá và lý tưởng cách mạng trong học sinh, sinh viên:

Tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục – đào tạo, trọng tâm là xác định vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, gắn với thực hiện phương châm hành động Đại hội X Đảng bộ tỉnh “*Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới*” và thực hiện những nội dung liên quan đến giáo dục – đào tạo được đề cập trong Nghị quyết

Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy, ban giám hiệu các trường và lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục phải đi đầu, nêu gương trong việc đổi mới dạy và học, thi cử, kiểm tra – đánh giá, khen thưởng – kỷ luật; mạnh dạn nói không với tiêu cực, bệnh hình thức, thành tích; từng bước hướng đến mục tiêu “thực học – thực nghiệp, dạy tốt – học tốt, quản lý tốt” và “phát triển học sinh toàn diện”.

Tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại các cơ sở giáo dục; gắn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập và rèn luyện theo phong cách tư duy khoa học, độc lập và tư tưởng học tập suốt đời, học để làm việc, làm người,... để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác Hồ.

Tập trung công tác truyền thông thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; biên soạn tài liệu giáo dục khởi nghiệp để tích hợp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nhằm khơi dậy ý chí và hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015- 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non và giáo dục sau phổ thông trên địa bàn; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, nhất là tự chủ về tài chính, biên chế và tổ chức bộ máy, đồng thời chú trọng chất lượng các chương trình liên kết đào tạo. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục, trong thi cử, đào tạo liên thông, liên kết không đúng quy định; nhất là hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo

tốt hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố; hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị thành lập Trường Cao đẳng Y tế trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bến Tre. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức lại hoạt động đào tạo sau phổ thông trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội đồng giáo dục các cấp tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức này đối với những chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh; trong nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành chức năng địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

3. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo:

Tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đảm bảo đúng thực chất để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự nguồn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành; khuyến khích giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý tự đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học để ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Có kế hoạch bổ sung giáo viên, giảng viên ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề còn thiếu; nhất là bổ sung giáo viên mầm non theo quy định, đảm bảo có đủ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và nâng số lớp tiểu học dạy 2 buổi/ngày, dạy ngoại ngữ, tư vấn học đường và hướng nghiệp. Đầu tư nguồn lực, đội ngũ để từng bước phát triển mô hình trường chất lượng cao ở những nơi có điều kiện, tạo môi trường giáo dục có chất lượng để thu hút học sinh học tập.

Ngành giáo dục – đào tạo định hướng để từng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có kế hoạch tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, gắn với nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017; huy động và tạo mọi điều kiện để học sinh bỏ học ở các cấp học, bậc học trở lại lớp.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thường xuyên sau khi tổ chức lại trung tâm cấp huyện. Quan tâm thực hiện công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh. Lãnh đạo tốt công tác tuyển sinh ở Trung tâm đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

5. Tập trung các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương phối hợp rà soát đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, thực hành cho học sinh, sinh viên đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu năm học mới; đồng thời khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập. Ưu tiên việc dành quỹ đất xây dựng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trong danh mục xã nông thôn mới; mở rộng diện tích cho các trường còn thiếu theo hướng đạt chuẩn quốc gia và các công trình trường, lớp bức xúc, nhất là trường mầm non ở các khu, cụm công nghiệp, đông dân cư. Bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập trong năm học 2016 - 2017.

Quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thường xuyên kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, công tác thanh, quyết toán trong xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị.

Tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo; huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội

học tập; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

6. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Thông tri này và Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2016-2017; chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các trường xây dựng kế hoạch cụ thể hoá triển khai thực hiện với quyết tâm tạo chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tri, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, T79);
- Các đồng chí trong Tỉnh uỷ;
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;
- Các ban đảng, BCS đảng; đảng đoàn, các sở, ngành tỉnh;
- TT đào tạo ĐHQG Tp HCM tại Bến Tre;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Văn phòng Tỉnh uỷ (BLĐ, MNB, Lư).
- SL: 132



Phan Văn Mãi